



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑ / ๕๙

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดให้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) EB ๒๔ และ โรงพยาบาลบางระกำ ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลบางระกำ ตามเอกสารที่แนบท้าย และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มเผยแพร่ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

ทราบ/อนุญาต

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

(นายมนูญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป